
อัลคาเทล-ลูเซนเขาพบกสทชถามความคืบหนาประ

มูล 3 จี

นายวรวิทย จําปาไชยศรี ผูอํานวยการฝ ายขาย (ขวา) แหงอัลคาเทล-ลูเซนไดเขาพบพันเอก ดร. เศรษฐพงศ มะลิสุ

วรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช)

 (ซาย)   เพื่อสอบถึงความถึงความคืบหน าการประมูล 3 จี ในความถี่ 2.1GHz และแสดงความพรอมดานเทคโนโลยี

ของบริษทัฯ

ทัง้น้ี อัลคาเทล-ลูเซนเห็นวาการประมูลคลื่นความถี่ 3 จีครัง้น้ีจะใหประโยชนแกประชาชนชาวไทยโดยสวนรวม

สามารถพัฒนาการศึกษา และเพิ่มคุณภาพของการดําเนินชีวิตไดอยางทัว่ถึงทัง้ประเทศ และจะชวยใหพัฒนาให

ประเทศไทยมีความพรอมทางดานไอทีสูงมากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันสูงกวาประเทศอื่นๆ ในแถบ

อาเซียนดวยเชนกัน

 

นอกจากน้ี นายวรวิทยแนะนําใหใชเทคโนโลยีใหหลากหลายที่จะชวยสรางเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่เหมาะ

สมในแตละพื้นที่ไดโดยเร็ว  ทัง้น้ี อัลคาเทล-ลูเซนมีโซลูชัน่เครือขายไรสายใหมลาสุด ที่มีขนาดเล็กลงแตมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน สมอลเซลล ไลทเรดิโอและเฟ็มโต  ที่สามารถรองรับการใชงานเครือขาย 3G รวมไปถึง

4G แอลทีอีในอนาคตดวย
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